

ชี้เด็กถูกหมากัดเฝ้าระวัง1ปี ตากประกาศเขตโรคระบาด

ตากประกาศหมู่บ้านม่อนหินเหล็กไฟเขตโรคระบาด
ชั่วคราว สงขลาพบ 20 หัวสุนัขติดเชื้อ สธ.ยืนยันตาย
แค่ 6 ราย (อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 1 โรคระบาด

สธ.เผยพิษสุนัขบ้าตาย6ราย

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม นพ.สุวรรณชัย วัฒนา
ยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ให้เฝ้าระวังสถานการณ์
โรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์อย่าง
ใกล้ชิด ได้สั่งการให้ดำเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนอย่างเข้มข้นเต็มที่ และพื้นที่ที่พบว่า
มีการระบาด รวมถึงขอให้สร้างความมั่นใจกับ
ประชาชนและขอให้ประชาชนช่วยกันดำเนิน
การป้องกันในเรื่องนี้ร่วมกับภาครัฐ

นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์
โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม-19 มีนาคม 2561 มีผู้เสียชีวิต 6
ราย ที่ จ.สุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา
ประจวบคีรีขันธ์ และบุรีรัมย์ ขณะนี้ยังไม่
มีรายงานผู้ป่วยเกิดซ้ำในพื้นที่ที่เคยพบผู้ป่วย
เป็นผลมาจากความร่วมมือของทั้งหน่วยงาน
ปศุสัตว์ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานสาธารณสุข พบว่าผู้เสียชีวิตทุกราย
ชะล่าใจในการป้องกันหลังสัมผัสสัตว์ที่เสี่ยง
มีเชื้อ และขาดความตระหนักเพราะเห็นเป็น
แผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงไม่ไปรับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ยืนยันไม่ได้มากกว่าปีที่แล้ว

นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า ส่วนข้อมูล
ประชาชนที่ถูกสัตว์กัดและเข้ารับวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า พบว่าในแต่ละปีมีประมาณ
3 แสนราย ในปี 2560 มีจำนวน 281,849
ราย เฉลี่ย 772 ราย/วัน และในปี 2561 ต้น
ปี-ปัจจุบัน จำนวน 63,112 ราย เป็นจำนวน
ใกล้เคียงกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ช่วง 3 เดือนต้นปี 2560 จำนวน 69,999 ราย
จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าแม้ในช่วงนี้จะ
มีรายงานการพบสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
ในหลายพื้นที่ แต่จำนวนผู้สัมผัสและเข้ารับ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก็ไม่ได้มากกว่า
ปีที่ผ่านมา

“กรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำประชาชนว่า
หากถูกสุนัขและแมวกัด ข่วน หรือเลียบริเวณ
แผล แม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าได้ชะล่าใจ ควรรีบ
ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ทันทีหลายๆ ครั้ง นาน
ประมาณ 10 นาที และใส่ยาเบตาดีนหลังล้าง
แผลเพื่อลดการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จาก
นั้นรีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อรับการวินิจฉัยรับ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หากได้รับการฉีด
วัคซีนแล้ว ควรไปตามนัดทุกครั้ง” นพ.สุวรรณ
ชัยกล่าว และว่า ในส่วนวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในคนนั้น พบว่าที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบัน
มีการนำเข้าวัคซีนดังกล่าวมากกว่าจำนวนที่ใช้
จริงในประเทศไทย และวัคซีนได้ผ่านการตรวจ
สอบคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อาหารและยา (อย.) และกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์อย่างรอบคอบ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจ
ว่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนที่ใช้ใน
ประเทศไทยมีจำนวนเพียงพอและได้มาตรฐาน
นพ.สุวรรณชัยกล่าว และว่า สำหรับการให้
บริการของบุคลากรทางการแพทย์ ปัจจุบันได้
ดำเนินการและปฏิบัติตามแนวทางเวชปฏิบัติ
โรคพิษสุนัขบ้า และคำถามที่พบบ่อยอย่าง
เคร่งครัด เป็นแนวทางที่ออกโดย สธ. และมี
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆ
ร่วมกันหารือและกำหนดแนวทางดังกล่าวนี้
หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่ม
เติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

หมอชี้เด็กถูกกัดเฝ้าระวัง1ปี

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาล (รพ.) จุฬาลงกรณ์
กล่าวถึงข้อกังวลกรณีเด็กถูกสุนัขกัด ได้รับ



วัคซีนและเซตซีโร่ป้องกันโรคแล้ว แต่ปรากฏว่า
กรมปศุสัตว์ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าในสุนัขที่
กัดเด็ก จนเกิดข้อกังวลงว่าเด็กจะมีอันตรายหรือ
ไม่ว่า กรณีถูกสุนัขกัดจนมีแผลเหวอะหวะ หรือ
ถูกกัดมากนั้น ถือเป็นเคสต้องระวังอย่างมาก
เพราะมีความเสี่ยงสูงสุด แม้จะฉีดวัคซีนและ
ฉีดเซตซีโร่รอบแผลแล้วก็ตาม หรือแม้แต่อาการ
จะดีขึ้นก็จำเป็นต้องเฝ้าระวังไปอีก 1 ปี จึงจะ
มั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากเชื้อพิษสุนัขบ้าแล้ว สิ่ง
สำคัญต้องระมัดระวังสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุก
ชนิด ทั้งหมา แมว หากไม่มั่นใจว่าฉีดวัคซีน
หรือไม่ ต้องหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะสัตว์จรจัด
ส่วนใครถูกกัด ข่วน หรือเลีย ก็ต้องรีบไปพบ
แพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคดีที่สุด เพราะ
ป้องกันดีกว่าไม่ป้องกันเลย

ศ.นพ.ธีระวัฒน์กล่าวถึงกรณีกรมปศุสัตว์
มีแผนสร้างโรงงานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าว่า เรื่องนี้ต้องให้ชัดเจนก่อนว่าเตรียม
แผนสร้างโรงงานวัคซีนในคนหรือในสัตว์กัน
แน่ เพราะหากป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน
ก็ต้องถามกลับว่าจะคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้

ได้แค่ไหน เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
ประเทศไทยยังไม่เคยมีโรงงานวัคซีนในคน
สำเร็จ อย่างกรณีโรงงานวัคซีนไขหวัดใหญ่ที่
องค์การเภสัชกรรม (อภ.) วางแผนจะก่อสร้าง
ก็ไม่แล้วเสร็จเสียที ใช้เวลานานมาก หากมอง
เรื่องความคุ้มทุนแล้ว ปัจจุบันทั้งจีนและอินเดีย
ก็มีศักยภาพในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในคนเช่นกัน ดังนั้นหากจะผลิตก็ต้อง
มองหลายอย่าง

สร้างโรงงานวัคซีนต้องรอบคอบ

ศ.นพ.ธีระวัฒน์กล่าวว่า หากเตรียมแผนก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ก็ต้องพิจารณาดีๆ เพราะแม้จะเป็นวัคซีนที่ผลิตง่าย แต่ก็มีราคาถูกอยู่แล้ว และที่สำคัญต้องพิจารณาด้วยว่า ไทยสามารถควบคุมโรค ทั้งปูปอมคุมกำเนิดในสัตว์ ฉีดวัคซีน โดยควบคุมโรคได้ใน 2 ปีหรือไม่ มีการปิดประตูชายแดน คอยควบคุมโรคข้ามแดน หากเป็นเช่นนั้นจริงๆ ก็ไม่จำเป็นต้องตั้งโรงงาน แต่หากทำไม่ได้ หรือต้องใช้เวลาในการควบคุมโรคถึง 3 ปี ก็สร้างโรงงานไว้ก็ดี เพื่อความมั่นคงของประเทศ ส่วนหากสร้างโรงงานผลิตวัคซีนในสัตว์ได้แล้ว มีโอกาสส่งออกได้หรือไม่ อันนี้ค่อนข้างยากเพราะคู่แข่งทั้งจีน อินเดีย ก็มีศักยภาพสูงในการผลิตวัคซีนในสัตว์เช่นกัน ปัจจุบันจีนก็ผลิตเอง และยังสามารถบุกเบิกที่สถานเสาวภาด้วยทางกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ต้องชัดเจนด้วยว่าจะก่อสร้างโรงงานวัคซีนป้องกันในสัตว์หรือในคน

“ที่สำคัญก็ต้องชัดเจนเรื่องคำถามต่างๆ ด้วย อย่างวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ มีราคาถูกมากฉีดได้ในราคาตัวละประมาณ 10-15 บาท แต่ที่ผ่านมาเคยมีข่าวว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ลงไปตรวจสอบพบว่าบางพื้นที่มีการใช้งบกับการฉีดวัคซีนให้สัตว์ตกตัวละ 50 บาท ตรงนี้ สตง.ลงไปตรวจสอบเจอท้องถิ่นบางแห่ง จริงๆ ก็ต้องไปสอบถามว่าสุดท้ายเรื่องนี้เป็นอย่างไร ควรมีคนชัดเจน” ศ.นพ.ธีระวัฒน์กล่าว

สงขลาพบ20หัวสุนัขติดเชื้อ

สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่างๆ ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยังพบสุนัขตายโดยติดปกติ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ได้นำหัวสุนัขที่ตายไปตรวจและอยู่ระหว่างรอผลว่าติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่ นี่เป็นปศุสัตว์จังหวัดสงขลาได้นำหัวสุนัขส่งตรวจแล้วจำนวน 37 หัว พบติดเชื้อพิษสุนัขบ้า 20 หัว มากที่สุดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี 2560 นำหัวสุนัขส่งตรวจหาเชื้อจำนวน 501 หัว พบเชื้อ 82 หัว พบเชื้อมากที่สุดคือ จ.สงขลา 65 หัว ส่วนใน 3 เดือนแรกของปี 2561 นำหัวสุนัขส่งตรวจ 112 หัว พบเชื้อ 26 หัว อยู่ใน จ.สงขลา ถึง 20 หัว

นสพ.วีระชัย วิโรจน์แสงอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 กล่าวว่า การนำหัว

สุนัขไปตรวจหาเชื่อนั้น จะดำเนินการกับสุนัขที่มีอาการต้องสงสัยหรือเสียชีวิตโดยผิดปกติเท่านั้น ไม่มีการกำจัดสุนัขโดยรวมแต่อย่างใด เชื่อว่าสถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหากให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมามีการปล่อยปะไม่กำจัดสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีน ทำให้มีการระบาดของโรคเพิ่มมากขึ้น

ฉีดวัคซีนผู้สุนัขบ้านป่าใบญู

นสพ.วีระชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 นสพ.กิตติกรณ เจนไพพลย์ ปศุสัตว์ จ.สงขลา และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสุนัขจรจัดของนางพองพรรณ ตรีประสา อายุ 59 ปี หรือป้าแมวที่เลี้ยงไว้ 40 ตัว บริเวณด้านหลังสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ แห่งที่ 2 หรือคิวรถตู้ตลาดเกษตร ทุกตัวยังไม่ได้ฉีดวัคซีนและอยู่ในภาวะเสี่ยงอาจติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

นางพองพรรณกล่าวว่า ได้กั้นสถานที่เลี้ยงสุนัขจรจัดเหล่านี้โดยมีรั้วรอบขอบชิด และให้อยู่เฉพาะภายในคอกไม้ให้ออกมาเล่นพานภายนอกโดยเฉพาะบริเวณสถานีขนส่ง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

รายงานข่าวว่า นางพองพรรณได้เลี้ยงสุนัขและแมวจรจัดในเมืองหาดใหญ่นับ 100 ตัว มานานกว่า 8 ปี โดยใช้เงินส่วนตัวจากอาชีพรับจ้างทั่วไป และผู้ใจบุญที่ช่วยบริจาค นำอาหารมาเลี้ยงสุนัขจรจัดเหล่านี้ ซึ่งมีคนนำมาทิ้งไว้

นสพ.กิตติกรณกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายออกตรวจฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.สงขลา และ อบต.อื่น 86,000 ตัวฟรี ให้เสร็จภายในเดือนเมษายน โดยเฉพาะที่วัด โรงเรียน และตลาดสด

ตากประกาศพื้นที่เฝ้าระวังอีก

นายสมพงษ์ ศรีบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ พร้อมด้วยกองสาธารณสุข อบต.ช่องแคบ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล พร้อมด้วย อสม.บ้านเงาไฟ ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกหลังคาเรือน

นายสมพงษ์กล่าวว่า อบต.ช่องแคบ มีนโยบายฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน จำนวน 15 หมู่บ้านที่มีสัตว์เลี้ยง โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่

ต.ช่องแคบ ที่มีสัตว์เลี้ยง ให้ไปแจ้งผู้นำหมู่บ้าน หรือ อสม.ประจำหมู่บ้านได้เลย

ด้านปศุสัตว์จังหวัดตากประกาศให้หมู่บ้านม่อนหินเหล็กไฟ หมู่ 3 ต.มหารวัน อ.แม่สอด เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว หลังจากเจ้าหน้าที่พบเชื้อสุนัขบ้าจากซากสุนัขที่นำไปตรวจ นอกจากที่ประกาศไปแล้วคือบ้านห้วยกะโหลก ต.แม่ปะ อ.แม่สอด และที่ฝั่ง อ.เมืองตาก อีก 1 หมู่บ้าน รวมทั้งจังหวัดมีทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก กรมควบคุมโรค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหารวันได้ไปยังสำนักสงฆ์แสงธรรม บ้านม่อนหินเหล็กไฟ เพื่อพบพระสงฆ์ที่สัมผัสน้ำลายสุนัขที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าให้ไปรับวัคซีนป้องกันโรคไว้ก่อน

ประจวบฯแจ้งหัวสุนัขไม่พบเชื้อ

นายสาโรช จันทร์ลาด หัวหน้าฝ่ายสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่า จากการส่งซากหัวสุนัข 4 ตัวออกไปตรวจสอบสวนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ภาคตะวันตก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ล่าสุดเจ้าหน้าที่รายงานผลยืนยันว่า ซากสุนัขทั้งหมดไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า หลังจากพบสุนัขมีเจ้าของตายที่โรงเลี้ยงภายในกองพันนักเรียน นายสิบ ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี สุนัขไม่มีเจ้าของในพื้นที่ อบต.ปราณบุรี ซากสุนัขของ น.สนธิรัตน์ พุฒเจือขาว อ.ทับสะแก และซากสุนัขไม่มีเจ้าของที่บ้านพักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ถนนสวนสน-อ่าวน้อย เขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

“ได้แจ้งเตือนให้ประชาชนเจ้าของสุนัขสังเกตที่ขูดวัคซีนหลังจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนำมาบริการฉีดฟรี ขอให้ตรวจสอบวันหมดอายุของวัคซีน ส่วนกรณีมีผู้สงสัยว่าจะมีการใช้วัคซีนปลอมหรือไม่ ขณะที่วัคซีนขาดตลาดให้แจ้งไปที่งานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่งเจ้าหน้าที่ไปสุ่มตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจสอบตามขั้นตอน เนื่องจากวัคซีนที่นำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหมดได้รับการตรวจคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)” นายสาโรชกล่าว

พบอบต.บางแห่งไม่ตั้งบชี

นายสมหมาย ปานทอง กำนันตำบลธงชัย อ.บางสะพาน ในฐานะประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้

ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้านหลายพื้นที่ ภายหลังเชิญชาวบ้านร่วมประชุมในโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน มีข้อเรียกร้องให้หน่วยงาน ท้องถิ่นจัดหาวัคซีนฉีดเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าให้เพียงพอ และขอเร่งรัดให้ดำเนินการ ฉีดป้องกันทั้งสุนัขและแมวที่มีเจ้าของและที่ ปล่อยทิ้งในวัด แต่ทราบว่า อบต.บางแห่งยังไม่จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ บางส่วนที่ตั้ง งบประมาณไว้แล้วแต่มีปัญหาวัคซีนขาดแคลน ส่วนแนวทางการเปิดรับฟังความเห็นแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาสัตว์เลี้ยงที่ถูกปล่อยทิ้งใน พื้นที่สาธารณะ มติของประชาคมหมู่บ้านถือว่าเป็นทางออกที่ดี เปิดให้ประชาชนทุกฝ่ายเข้าไป มีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา

ชยันตพบสุนัขสงสัยติดเชื้อ

ชาวบ้านเขาทำพระ ต.เขาทำพระ อ.เมือง ชยันต เปิดเผยว่า จากกระแสการระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้าในหลายจังหวัดทำให้ชาวบ้าน เริ่มมีความวิตกกังวล เพราะพื้นที่บ่อขยะเขา พลองที่อยู่ติดกับชุมชนมีสุนัขจรจัดอาศัยหากิน เศษอาหารอยู่จำนวนมากกว่า 200 ตัว แต่ยังไม่มีการฉีดวัคซีนป้องกันแต่อย่างใด

ชาวบ้านรายหนึ่งบอกว่า สุนัขจรจัดเหล่านี้ จะแบ่งพื้นที่กันเป็นฝูงจำนวน 3-4 ฝูง รวมกว่า

200 ตัว ในเวลาเช้าและกลางวันสุนัขเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะขึ้นไปอาศัยนอนหลบแดดอยู่บน ภูเขา และจะเริ่มลงมาคุ้ยเศษอาหารกินในช่วง เย็น และหลายๆ ตัวมีอาการน่าสงสัยอาจจะติด เชื้อหรือแพร่เชื้อโรคต่างๆ รวมทั้งพิษสุนัขบ้า เพราะยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาควบคุมดูแล อีกทั้งสุนัขเหล่านี้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ปี จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วย ฉีดวัคซีนป้องกันโรค และทำหมันให้กับสุนัข จรจัดบนบ่อขยะเขาพลองด้วย